

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ใช้ระบบGISติดตามพื้นที่ปลูกยางพาราภาคเหนือ
๒. เกาะข้าวเกษตร
๓. เกษตรฯหารือ ๔ สมาชิกอาเซียนพัฒนาการรับรองระบบสินค้าอาหาร
๔. คน.ปungดกภูเหล็กคุมสินค้าเกษตร ขายแพงเอาเปรียบผู้บริโภคเจอโทษหนัก
๕. จับตาผลผลิต - สินค้าเกษตรร่วง จุดศก.ภูมิภาคโตจีบ ๒.๘%
๖. มกอช.เข้มยกเครื่องมาตรฐานสินค้า organic เตรียมบังคับเรื่องการแปะฉลาก
๗. มกอช.พัฒนาห้องแล็บสินค้าเกษตร รองรับ AEC
๘. มกอช.พัฒนาฐานข้อมูลศัตรูพืชไทยเข้มแข็ง
๙. มกอช.พร้อมรับ AEC บูรณาการงานด้านตรวจสอบสินค้าเกษตร เพื่อรองรับการประกาศใช้มาตรฐานบังคับ
๑๐. ดึงรัฐบาลแก้ผิดทาง ข้าว -ยาง พลังงาน

หนังสือพิมพ์

- เดลินิวส์
เดลินิวส์
บ้านเมือง
แนวหน้า
สยามธุรกิจ
บ้านเมือง
บ้านเมือง
บ้านเมือง
บ้านเมือง
กรุงเทพธุรกิจ

ใช้ระบบ GIS ติดตามพื้นที่ปลูกยางพาราภาคเหนือ

นายอนุสรณ์ พรชัย ผู้อำนวยการพื้นที่ โดยนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาเป็น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 เชียงใหม่ เครื่องมือในการสำรวจ โดยใช้ระบบ GIS (สพช.1) เปิดเผยถึงเนื้อที่เพาะปลูกยางพารา เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเนื้อที่ขึ้นต้นของ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และ ยางพาราที่อายุ 5 ปีขึ้นไป ว่ามีปริมาณเท่าใด แม่ฮ่องสอน ว่า ในปี 2557 ยางพาราที่อายุ รวมทั้งยังสามารถระบุพื้นที่เพาะปลูกยาง 5 ปีขึ้นไป มีเนื้อที่ขึ้นต้นจำนวน 81,757 ไร่ พาราแหล่งสำคัญ ๆ ที่กระจายอยู่ตามท้อง เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 11,087 ไร่ หรือ ที่อำเภอต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 ยิ่งขึ้น

เพื่อการจัดทำข้อมูลเอกภาพร่วมกับ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดในปี 2558 นี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ ในการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกยาง ตรวจสอบเนื้อที่การเพาะปลูกยางพารา ใน พาราในปีต่อ ๆ ไปได้เป็นอย่างดีอีกด้วย.

เกาะข่าวเกษตร

๖ เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันเสาร์ที่ รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา.....○ สำนักงาน ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘.....○ นางเพ็ญ มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติโดย นภา โสภธ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักควบคุมมาตรฐานจัดโครงการฝึกอบรม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ ร่วมพิจารณา เรื่องความปลอดภัยอาหาร เพื่อการเฝ้าระวัง คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม ระดับ และควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับ ภาค ประจำปี ๒๕๕๘ จัดประชุมคณะอนุกรรม จังหวัด ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมคุ้มกุฎำ จ.เชียงใหม่ การ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น○ นายปริญญา เห่งสมบัติ รองอธิบดีกรม ส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรี สาขาบัญชีฟาร์มปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนัก สวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมเขตที่ 15, 18 ตรวจ งานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ เยี่ยมการค้าเนินงาน โครงการ Farmer Market○ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรม ของสหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด จ.เชียง วิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการ ราช ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนให้ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาความ สหกรณ์มีการจัดตั้งตลาดชุมชนขึ้น เพื่อแก้ รู้ความเข้าใจเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ ปัญหาด้านการตลาดสำหรับผลผลิตของสมาชิก บริหารจัดการภาครัฐ โดยมี นางจันทร์จรี ช้อน สหกรณ์.....○ พิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สหกรณ์.....○

“กิด ทางไทย”

เกษตรหรือ 4 สมาชิกอาเซียนพัฒนาการรับรอง

ระบบมาตรฐานสินค้าอาหาร

10

เกษตรหรือ 4 ประเทศสมาชิกอาเซียน มุ่งพัฒนาการรับรองระบบงานภายใต้ข้อตกลง ASEAN MRA ด้านสินค้าอาหาร ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ลดข้อจำกัดการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร เตรียมพร้อมรับ AEC

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า เนื่องจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ต้องดำเนินการตามกรอบความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี (AEC) ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นี้ โดยคณะทำงาน ASEAN PREPARED FOODSTUFF PRODUCT WORKING GROUP (PPFWG) ได้ร่างแนวทางการยอมรับข้อตกลงร่วมระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนด้านสินค้าอาหาร (ASEAN MRA) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรับรองและถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งแต่ละประเทศมีความพร้อมแตกต่างกันและบางประเทศยังไม่มีความพร้อมด้านการรับรองระบบงาน (Accreditation Body) เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และ บรูไนดารุสซาลาม เป็นต้น

คน. ขู่จัดกฎเหล็กคุมสินค้าเกษตร ขายแพงเอาเปรียบผู้บริโภคเจอโทษหนัก

กรมการค้าภายในเตรียมออกมาตรการดูแลราคาสินค้าเกษตร อาทิ ไข่ ไก่ เนื้อหมู ชี้อันนี้อาจไม่อยู่จะจัดกฎเหล็กเอากฎหมายเข้ามาจัดการพวกขายแพง เอาเปรียบผู้บริโภค ส่วนสินค้าทั่วไปจะจับตาอย่างใกล้ชิดมากขึ้น

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน(คน.) เปิดเผยว่า กรมเตรียมออกมาตรการแก้ไขในกรณีที่ราคาสินค้าเกษตรปรับราคาแพง เช่น ไข่ไก่ เนื้อหมู เป็นต้น เพื่อดูแลราคาสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และเบื้องต้นหากการออกมาตรการควบคุมไม่ได้ผลขั้นต่อไปอาจจะต้องกลับมาใช้มาตรการเดิมที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้คือการขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการตรึงราคาหรือชะลอการปรับราคา โดยล่าสุดได้ขอความร่วมมือให้คงราคาสินค้าไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 นอกจากนี้ก็จะมีการนำข้อบังคับทางกฎหมายมาใช้กรณีที่มีการขายสินค้าในราคาที่แพงเกินสมควรที่เข้าข่ายการค้ากำไรเกินควร และการไม่ปิดป้ายแสดงราคา

ส่วนมาตรการดูแลราคาสินค้าในปี 2558 เบื้องต้นได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ติดตามดูแลราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ทั้ง ราคาจำหน่ายต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ตลอดจนราคาต้นทุนของสินค้าให้เหมาะสมสอดคล้องกัน ตลอดจนดูปริมาณสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

โดยการติดตามดูแลราคาสินค้าจะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ การติดตามราคาทุกวันสำหรับสินค้าอ่อนไหวที่คาดว่าจะมีปัญหาได้ง่าย จำนวน 18 รายการ การติดตามสินค้าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง สำหรับสินค้าที่เริ่มไม่ปกติ และอีกระดับคือการติดตามราคาสินค้าเป็นประจำทุกปีๆ ในส่วนของสินค้าที่ยังอยู่ในภาวะปกติ ซึ่งรวมแล้วมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวน 205 รายการ ที่กรมการค้าภายในต้องติดตามดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิด อีกทั้งกรมยังได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ ที่จะใช้วิเคราะห์สถานการณ์ รวมถึง



บุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ

สินค้าที่ต้องติดตาม 205 รายการประกอบด้วยสินค้าในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม, ของใช้ประจำวัน, วัสดุก่อสร้าง, กระดาษและผลิตภัณฑ์, ขนส่ง, เครื่องใช้ไฟฟ้า, พลังงาน, สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ส่วนสินค้าอ่อนไหวที่จะติดตามสถานการณ์ทุกวัน 18 รายการ ได้แก่ 1.ข้าวสารบรรจุถุง 2.น้ำมันเบนซิน 3.น้ำมันดีเซล 4.แก๊สเอ็นจีวี 5.อาหารปรุงสำเร็จ 6.แก๊สแอลพีจี 7.นมข้นจืด 8.นมผง 9.ปุ๋ยเคมี 10.ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช 11.อาหารสัตว์ 12.ก๊าซรถยนต์ 13.ไข่ไก่ 14.ไก่สด 15.สับปะรด 16.ชมพู 17.ผงซักฟอก

18.สุกรชำแหละ ซึ่งสินค้า 5 รายการท้ายทางกรมเพิ่มเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้ นอกจากนี้กรมได้เตรียมโครงการเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนไว้ เช่น การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดโดยเข้าไปจำหน่ายในพื้นที่ชุมชนมากขึ้น รวมถึงการจัดโครงการส่งเสริมตลาดชุมชนไม่ต่ำกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ

จับตา! พลพลิต-สินค้าเกษตรร่วง อุตสาหกรรมกิจภูมิภาคโตจับ 2.8%

แบงก์ชาติปรับลดเป้าจีดีพีปีนี้ เหลือร้อยละ 0.8 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5 ส่วนปีหน้าคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4 จากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวกว่าที่คาด

ด้านกรมบัญชีกลางชี้เศรษฐกิจภูมิภาคปี 57 โต 2.8% จากราคาสินค้าเกษตรลดลง ผลผลิตทางการเกษตรชะลอตัว คาดปี 58 จีดีพีขยายตัว 4.7% จากแรงหนุน [หน้า 10 ▶](#)

จับตา!

รัฐบาล-มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานว่า ได้มีการปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2557 มาอยู่ที่ขยายตัวร้อยละ 0.8 จากเดิมคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 1.5 และในปี 2558 ปรับลดลงมาที่ร้อยละ 4 จากเดิมคาดว่าจะโตร้อยละ 4.8 หลังประเมินว่าภาวะเศรษฐกิจจะขยายตัวต่ำกว่าที่เคยคาดไว้ตลอดช่วงประมาณการ โดยความเสี่ยงต่อประมาณการเศรษฐกิจลดลงเนื่องจากมีโอกาสที่เศรษฐกิจจะขยายตัวต่ำกว่ากรณีฐานโดยปัจจัยที่นำมาพิจารณา คือเศรษฐกิจโลกที่อาจชะลอตัวกว่าคาด และส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของ การส่งออกสินค้า รวมทั้งรายได้เกษตรกรที่หดตัว อาจส่งผลกระทบต่อการบริโภคของครัวเรือนมากกว่าคาด ทั้งนี้คาดว่าจะการส่งออกในปีนี้จะติดลบร้อยละ 0.5 ขณะที่คาดว่าจะการส่งออกปีหน้าจะขยายตัวเพียงร้อยละ 1

ด้านนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เพื่อให้ประชาชน นักลงทุน ได้รับทราบข้อมูลการขยายตัวเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค (Gross Regional Product : GRP) จึงมอบหมายให้สำนักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง จัดทำข้อมูลเพื่อรายงานการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจภูมิภาค เพราะเศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้มากส่วนใหญ่มาจากภูมิภาค โดยเศรษฐกิจภูมิภาค ทั้ง 76 จังหวัดมีมูลค่าประมาณ 8.5 ล้านล้านบาท มีสัดส่วนถึงร้อยละ 70 และเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคได้ขยายตัวมากกว่าเศรษฐกิจในกรุงเทพฯ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

เนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสำคัญพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในหลายด้าน

โดยคาดว่า เศรษฐกิจภูมิภาคปีนี้จะขยายตัวได้ร้อยละ 2.8 ชะลอ ลงจากปี 2556 ซึ่งขยายตัวที่ร้อยละ 4.5 เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรลดลง ผลผลิตทางการเกษตรชะลอ ลง ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มได้เพียงเล็กน้อย การท่องเที่ยวและบริการไม่ฟื้นตัวมากนัก โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีการเติบโตสูงสุดที่ร้อยละ 3.7 เป็นผลมาจากธุรกิจบริการและการค้าชายแดนยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มภาคเหนือตอนล่างเติบโตน้อยที่สุดที่ขยายตัวร้อยละ 1.3 เป็นผลมาจากผลผลิตภาคเกษตรที่ชะลอตัวลง ทำให้การบริโภคลดลง

สำหรับเศรษฐกิจภูมิภาคปี 2558 คาดการณ์ว่า GDP จะขยายตัวได้ร้อยละ 4.7 หรืออยู่ในกรอบร้อยละ 4.2-5.2 เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐที่จะขยายตัวได้มากขึ้นจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน มาตรการเร่งรัดการจ่ายเงินภาครัฐ นโยบายช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และการปรับลดราคาน้ำมันทำให้การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น ตลอดจนการเร่งเดินหน้าพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ตาก ตราด สงขลา และสระแก้ว ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จึงทำให้มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันมีมูลค่าประมาณแสนล้านบาท

ทั้งนี้ คาดว่าเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนจะเติบโตมากที่สุดที่ร้อยละ 5.5-6.5 เพราะเป็นพื้นที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

เติบโตน้อยที่สุดที่ร้อยละ 2.1-3.1 เพราะเป็นพื้นที่ปลูกยางพาราซึ่งยังเผชิญราคาคงต่ำ และยังมีปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

**มกช.เข้มยกร่างมาตรฐานสินค้า Organic
เตรียมบังคับเรื่องการแปะฉลาก**

**มกช.เปิดเวทีระดมความคิดเห็นต่อมาตรฐานสินค้าเกษตร
เตรียมจัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การแสดงฉลากและ
การกล่าวอ้างสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นมาตรฐานบังคับ**

นายกิตติชัย ศรีบุญชื้อ เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันกระแสนิยมการ
บริโภคผักผลไม้ที่มีกระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์กันอย่าง
แพร่หลาย เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพตนเองมากขึ้น
จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ทั้งสิ้นคิด
เป็นร้อยละ 0.2 ของพื้นที่เกษตรอินทรีย์ทั่วโลก สำนักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกช.) มีการจัดทำมาตรฐานอยู่
1 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ คือ มาตรฐานสินค้าเกษตร
เรื่องการแสดงฉลากและการกล่าวอ้างสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็น
มาตรฐานบังคับ ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ
มีเนื้อหาครอบคลุมด้านการผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก และ
การจำหน่าย โดยได้มีการนำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไปแนะนำเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ การอ้างอิงให้คำปรึกษาและรับรองแก่เกษตรกร
เพิ่มมากขึ้น โดยเป็นการออกประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไป

“ยังไม่มีการเตรียมบังคับหรือควบคุมการติดฉลากและใช้ชื่อ

“อินทรีย์” บนสินค้าอินทรีย์ ทำให้มีสินค้าที่ติดฉลากอินทรีย์ไม่ได้
มาตรฐานและไม่ผ่านการรับรองจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้บริโภคขาด
ความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อเพื่อบริโภค อีกทั้งปัจจุบันแนวทางการ
ผลิตแบบอินทรีย์ในประเทศไทยมีหลายระดับ หลายกลุ่ม แต่ละ
กลุ่มมีมาตรฐานของตนเอง ทำให้เกิดความสับสนทั้งในการปฏิบัติ
และการตรวจรับรอง ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพ
และความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
กฎระเบียบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันใช้บังคับกับเกษตรอินทรีย์นำเข้าไม่ได้
ในประเด็นการแสดงฉลากและการกล่าวอ้างสินค้าเกษตรอินทรีย์
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา

สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการบังคับใช้ มกช. ได้มีการหารือกับ
หลายฝ่ายในการดำเนินงาน ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการ
บังคับใช้แน่นอนว่าเป็นผู้ประกอบการ การผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตร
อินทรีย์ ที่มีการแสดงฉลากหรือกล่าวอ้างว่าเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์
การบังคับใช้อาจจะยกเว้นกลุ่มผู้ผลิต เกษตรกรรายย่อยที่มีรายได้
จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ต่ำกว่าเกณฑ์ เช่น ต่ำกว่า 50,000
บาทต่อเดือน ทั้งนี้เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการค้าขายในระดับท้องถิ่น
และไม่ได้ใช้ฉลากเพื่อการค้าอย่างจริงจัง ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการ
บังคับใช้กฎหมายสามารถปฏิบัติได้จริงและเห็นผลเป็นรูปธรรม ขณะ
นี้มกช.กำลังอยู่ระหว่างการศึกษ

มกอช. พัฒนาห้องแล็บสินค้าเกษตรรองรับ AEC

✓ มกอช.เพิ่มสมรรถนะ "ห้องแล็บ" ทั่วประเทศรองรับ AEC
เร่งพัฒนาระบบคุณภาพบริหารจัดการ หนุนธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
สินค้าเกษตร-อาหารแปรรูป

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญชูสี เลขาธิการสำนักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า
จากการที่ มกอช.ได้ดำเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการหรือแล็บ (Lab)
ตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/
IEC 17025 มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานดังกล่าวมาขึ้นทะเบียนกับ มกอช. แล้วจำนวน
86 แห่งทั่วประเทศ เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทดสอบภายนอก
27 แห่ง ห้องปฏิบัติการของโรงงานและให้บริการ 8 แห่ง ที่เหลือเป็น
ห้องปฏิบัติการของโรงงาน จำนวน 51 แห่ง ซึ่งจากการติดตามตรวจ
สอบ พบว่า ห้องปฏิบัติการหลายแห่งมีปัญหาอุปสรรคในการพัฒนา
ระบบงานให้ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 มกอช.จึงได้เร่งหารือ
กับตัวแทนห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับ มกอช. และระดมความ
คิดเห็นแนวทางพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและ
อาหารเพื่อรองรับการค้าอาเซียน (AEC) เพื่อรวบรวมข้อสรุปรายการ
ทดสอบที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อรองรับการค้าในเวที
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

มกอช. พัฒนารฐานข้อมูลศัตรูพืชไทยเข้มแข็ง

๑๖ มกอช. พัฒนารฐานข้อมูลศัตรูพืชไทยเข้มแข็ง ลดปัญหาอุปสรรคการส่งออกสินค้าพืชผักผลไม้สู่ตลาดโลก

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญชูเชื้อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Information exchange) รายชื่อศัตรูพืชควบคุม สถานภาพศัตรูพืชภายในประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ (International Plant Protection Convention- IPPC) มกอช. ในฐานะหน่วยงานประสาน (IPPC Contact Point) ของไทย จึงได้เร่งจัดทำฐานข้อมูลด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของไทย ประกอบด้วย ฐานข้อมูลศัตรูพืชของประเทศไทยและฐานข้อมูลนักวิจัยด้านสุขอนามัยพืช

ทั้งนี้ เพื่อสร้างฐานข้อมูลศัตรูพืชของไทยให้เป็นเอกภาพและเชื่อถือได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงของประเทศซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า และลดปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าพืชผักและผลไม้ของไทยในอนาคต พร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันพัฒนารฐานข้อมูลศัตรูพืชให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันด้วย

มทอช. พร้อมรับ AEC บูรณาการด่านตรวจสินค้าเกษตร
เพื่อรองรับการประกาศใช้มาตรฐานบังคับ

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ (มทอช.) เปิดเผยว่า การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ AEC
ที่จะถึง ส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงาน ภายใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเสรี โดยเฉพาะชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
จึงเป็นโอกาสทางการค้าของประเทศไทยในการขยายการส่งออกโดยเฉพาะ
สินค้าเกษตรซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพด้าน
สินค้าชายแดนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล อำนาจความสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรที่ผ่านชายแดนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

เพื่อกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจในเวทีการค้าชายแดนระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศอื่นๆ ให้เกิดการขยายตัวการจัดการกิจกรรมทางการค้าเปิด
เสรี ณ จุดเดียว เพื่อกระจายการพัฒนาสู่พื้นที่เฉพาะที่ได้รับการจัดตั้ง
และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตลอดจนลดอุปสรรค ณ บริเวณจุดผ่านแดน
ซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยให้เกิดประโยชน์ในการค้าสินค้าเกษตร
และมีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมหรือการจัดการความ
เสี่ยงที่อาจเกิดอันตราย เพื่อให้การค้าผ่านแดนมีความสะดวกรวดเร็วภายใต้
หลักประกันความเสี่ยง ซึ่งด่านชายแดนเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกสำคัญใน
การควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรบริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
สมาชิกอาเซียน ทั้งการปกป้องสินค้าเกษตรของประเทศในเรื่องของโรค
แมลง และสิ่งเจือปนที่อาจติดมากับสินค้าเกษตรขณะที่มีการเคลื่อนย้าย
และด้านการอำนวยความสะดวกทางด้านสินค้าเกษตร

ตั้งรัฐบาลแก้ผิดทาง³ ‘ข้าว-ยาง-พลังงาน’

“อภิสิทธิ์” ซ้ำประเทศเดียว
ในโลก ราคาน้ำมันลดลง
แต่ค่าแท็กซี่เพิ่มสวนทาง

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ย้ำคิดต่างรัฐบาล
แก้ปัญหาราคาพืชผลเกษตร จี้จ่ายชดเชย
ชาวนาที่ยอมงดทำนาปรังตามนโยบายรัฐ
เตือนอย่าใช้เงินแก้ปัญหา ห่วงคนไทยยัง
ใช้น้ำมัน-ก๊าซแพง ทั้งๆ ที่ราคาพลังงานโลกถูกลง
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ และอดีตนายกรัฐมนตรี กล่าว
ถึงการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำของ
รัฐบาลว่า ส่วนตัวมีแนวคิดแก้ปัญหาไม่ตรงกับ
รัฐบาล เพราะมองว่ารัฐบาลตัดสินใจเรื่องข้าว
อาจจะด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือด้วยความ
กังวลทางการเมือง จึงไปมองว่านโยบาย
ประกันรายได้สมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์ กับ
นโยบายรับจำนำข้าวเป็นนโยบายลักษณะ
เดียวกัน ซึ่งความจริงไม่ใช่ เพราะนโยบาย
ประกันรายได้ไม่ได้กระทบกับการซื้อขายใน
ตลาดข้าว และยังเป็นความช่วยเหลือเกษตรกร
โดยตรง

สำหรับนโยบายประกันรายได้ ถ้าจะมี
ประเด็นต้องปรับปรุง คือ ควบคุม
ในด้านการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การกำหนด
ราคาอ้างอิงที่ใช้ในการคำนวณการจ่ายเงิน
ให้เกษตรกรที่ต้องสะท้อนความเป็นจริงให้
เห็นนโยบายนี้จะทำให้เกษตรกรมีความมั่นใจ
ในเรื่องการประกันรายได้

รัฐบาลปฏิเสธการช่วยเหลือในเรื่องนี้
และปฏิเสธนโยบายจำนำ แล้วไปยึดถือ
เรื่องจ่ายเงินต่อไร่ โดยที่คิดว่าเร่งจ่ายจะ
ทำให้เกิดผลที่ดีกว่า ซึ่งในความเป็นจริง
ผู้ที่อยู่ในตลาดข้าวทราบว่าเกษตรกรได้รับความ
ช่วยเหลือ ก็จะส่งผลต่อการซื้อขาย
ทำให้ราคาต่ำลง เมื่อราคาต่ำ ก็ไม่แน่ใจว่าจะมี
มาตรการช่วยเหลืออย่างไรหรือไม่

นอกจากนั้นในส่วนของปัญหาเรื่องนี้
จะมีประเด็นเรื่องรายได้จากนาปรัง รัฐบาลใช้
คำว่าขอความร่วมมืองดปลูกข้าวแต่ความจริง
ขอเสนอว่าควรมีความชัดเจนว่ารายได้
เกษตรกรที่งดปลูกข้าวจะมาจากตรงไหน
อย่างไร และรัฐจะช่วยเกษตรกรอย่างไร หาก
เกษตรกรให้ความร่วมมือในเรื่องของนาปรัง
ถึงวันนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะมีนโยบายอะไร
ออกมาอีก



อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ส่วนเรื่องข่างพารา นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ในยุคที่ราคาข่างมีการบริหารจัดการและได้ราคาดีพอสมควร มาตรการหลักคือไม่เคยมีการเอาเงินมาทุ่มเพื่อซื้อ และปัญหาที่มีในปัจจุบันคือสต็อกที่เกิดจากการไปซื้อมาแล้วเก็บเอาไว้ของรัฐบาลชุดที่แล้ว สิ่งที่จะช่วยคือถ้ารัฐบาลมีความชัดเจนว่าข่างในส่วนนี้จะทำอย่างไรไม่ให้กระทบกับตลาด

หลักพื้นฐาน คือ ทำอย่างไรไม่ให้มีการเอามาขายอีก แต่ปัญหาอยู่ที่รัฐบาลยังพูดไม่ชัด และเมื่อพูดไม่ชัดในตลาดก็มองออกว่ามีข่างในส่วนนี้อยู่ ก็ทำให้ราคาข่างขยับยกเรื่องในอดีต ส.ส.ของพรรคก็เคยไปยื่นหนังสือ

ต่อรัฐบาลเรียกร้องให้มีความชัดเจน ในเรื่องของสภาพตลาด แน่นนอนอาจไม่เอื้ออำนวยให้ได้ราคาสูงเหมือนในอดีต แต่ราคาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันชาวสวนยางเดือดร้อนอย่างมาก ทำให้กระทบกำลังซื้อทั้งหมด และยังมีเจอนโยบายพลังงานที่ออกมาซ้ำเติมในเรื่องก๊าซหุงต้มด้วย

“คงมีไทยประเทศเดียวในภาวะที่น้ำมันโลกลดลงไปครึ่งหนึ่ง แต่ราคาธัญพืชกลับปรับสูงขึ้น และนโยบายนี้จากการตรวจสอบแล้วพบว่า ความคิดที่จะให้ประชาชนกับภาคอุตสาหกรรมต้องจ่ายค่าก๊าซในราคาเดียวกัน คือราคาที่สูงกว่าที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีใช้เป็นนโยบายที่ไม่ถูกต้องตามหลักการ เพราะถือว่าก๊าซธรรมชาติเป็นของประชาชนทุกคน และควรจะได้ใช้ในเรื่องการหุงต้มในราคาต้นทุน” นายอภิสิทธิ์กล่าว

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันกลายเป็นว่าราคาน้ำมันโลกถูกลง แต่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์ด้วยการเก็บเงินเข้ากองทุนพลังงานมากกว่าที่จะส่งต่อให้ประชาชน เพื่อให้มีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้น สุดทำนโยบายเหล่านี้ต้องปรับปรุง